

รายงานการประชุมทีม CDCU/SRRT คปสอ.เมืองปัตตานี

ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปัตตานี



ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สถานที่ปฏิบัติงาน
	ผู้เข้าร่วมประชุม		
๑	นางอุษา เบ็ญจลักษณ์	สาธารณสุขอำเภอเมืองปัตตานี	สสอ.เมืองปัตตานี
๒	นายแพทย์พรชัย ประเสริฐวชิรากุล	หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม	โรงพยาบาลปัตตานี
๓	นายหวันมุฮัมมัดรูสดี เจอะอาแว	นวก.สธ.ชำนาญการพิเศษ(ผอ.รพ.สต.)	รพ.สต.บานา
๔	นายอันวาร์ เบ็ญอัสมาแอล	นวก.สธ.ชำนาญการ (ผอ.รพ.สต.)	รพ.สต.ตันหยงลุโละ
๕	นางเตือนใจ แดงวรวิทย์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	สสอ.เมืองปัตตานี
๖	นางสาวสามีสะ บอแย	จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน	สสอ.เมืองปัตตานี
๗	นางณัฐวิริยะห์ คงยัง	นวก.สาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.คลองมานิง
๘	นายไพรฮัน อารง	นวก.สาธารณสุข	รพ.สต.คลองมานิง
๙	นางสารีปะ ตาละ	นวก.สาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.บาราเฮาะ
๑๐	นางอมมีอกรือซม อับดุลฮานุง	นวก.สาธารณสุขชำนาญการ	สสอ.เมืองปัตตานี
๑๑	นายอุสมัน ดอเลาะ	นวก.สาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.บาราโหม
๑๒	นางสาวอาไอเซาะ สะแม	นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ	โรงพยาบาลปัตตานี
๑๓	นางสาวฟารีซัน กูเดตาเก็ง	นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ	โรงพยาบาลปัตตานี
๑๔	นางสาวพิมพร จอมวิเชียร	นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ	ศูนย์ฯปากน้ำ
๑๕	นางสาววันสม แวดอเลาะ	นวก.สาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.ตะลุโบะ
๑๖	นางสาวนาเดียร์ มะนิ	นวก.สาธารณสุข	รพ.สต.บานา
๑๗	นางสาวนุรอามาลีน ปาเนาะ	นวก.สาธารณสุข	รพ.สต.กะมียอ
๑๘	นางซาฟินี รัตนพันธ์	นวก.สาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.ปุยุด
๑๙	นางนาซีเราะห์ เจ๊ะมามะ	นวก.สาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.ปะกาสะรัง
๒๐	นายมะนาบิล มะเซ็ง	นวก.สาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.ตันหยงลุโละ
	ผู้ไม่มาประชุม		
๑	นางนันทรัตน์ เพ็ชรเขียว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕



มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง/ติดตาม

- ไม่มี -

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

๔.๑ สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวังระดับชาติ โดยคุณอมมืองอหรือชม อับดุลฮานูง ผู้รับผิดชอบงานระดับวิทยาระดับอำเภอ

หมอพรชัย เสนอว่า โรคปอดบวมสัมพันธ์กับการรับวัคซีนเข็ม สัมพันธ์กับอะไรบ้าง ช่วยวิเคราะห์ต่อ และมีวิธีป้องกันอย่างไร ซึ่งเราอาจจะต้องควบคุมโรคโดยใช้วัคซีนในพื้นที่เสี่ยงก่อน และให้ข้อมูลเพิ่มเติมสืบเนื่องจากไขหวัดใหญ่ก็เป็นไปได้ ซึ่งสามารถรักษาและป้องกันได้ด้วยวัคซีน โดยคาดว่าเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ นี้วัคซีนน่าจะเข้ามา

สาธารณสุขอำเภอ เสนอว่ามีหากมีการทวนสอบกับผู้ปกครอง ฝากนักระบาดให้ถามกลับเรื่องพฤติกรรมดูแลเลี้ยงดูบุตรเป็นสำคัญ

ผู้รับผิดชอบงานระดับวิทยาระดับอำเภอ เสนอว่าก่อนหน้านี้โรคอุจจาระร่วงเป็นโรคที่ต้องรายงาน ๕๐๖ แต่ภายหลังกระทรวงแจ้งประกาศเป็นโรคปกติที่ต้องเฝ้าระวัง ซึ่งหมอพรชัยฝากเน้นย้ำว่าโรคอุจจาระร่วงนั้นยังคงน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะในเขตพื้นที่เมืองปัตตานี

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๒ การดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลบานา โดยทีม SRRT ตำบลบานา

หมอพรชัย ชื่นชมการนำเสนอ ครอบคลุมทุกประเด็นและวิเคราะห์สถานการณ์ได้ดี

สาธารณสุขอำเภอ ให้ความเห็นว่าการเก็บข้อมูล HI/CI เป็นข้อมูลจริงที่สอดคล้องกับสถานการณ์โรคที่เกิดขึ้น

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๓ สรุปประเด็นนิเทศงานบูรณาการ คปสอ. วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยผู้รับผิดชอบแต่ละ Smart

Smart Kids หมอพรชัยเสนอว่า โรคโปลิโอระบาดที่อินโดนีเซีย บ้านเราควรณรงค์อีกครั้ง เพราะโปลิโอถือเป็นโรคที่รุนแรง พิจารณาตลอดชีวิต

Smart Mopping พี่เตือนใจเสนอว่า การค้นหากลุ่มผู้ป่วยเพิ่มที่สายบุรี อาจจะต้องแจ้งให้ทำหนังสือส่งการในรูปแบบของการตรวจสุขภาพทั่วไป ส่วนโรคโควิดโรคข้อมูลมีครบถ้วน แต่คนทำงานยังทำงานแยกส่วนในส่วนนี้ต้องมีการทบทวนอีกครั้ง

การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก หมอพรชัยแนะนำให้เจ้าหน้าที่/พยาบาล ผู้รับผิดชอบงาน แนะนำการส่งต่อผู้ป่วยให้พบแพทย์ผู้หญิงเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ทั้งนี้ปัจจุบันหมอผู้หญิงมีเยอะซึ่งไม่เหมือนในอดีต

Smart Primary หมอพรชัย เสนอให้ทำ Google Form ตั้งคำถาม ๒ ข้อ ๑.รู้จัก ๓ หมอไหม ๒.หมอคนที่ ๑-๓ คือใคร?

Smart Organaization แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินงานและมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานต่อไป

Smart Service หลักคิด : การสร้างให้คนไข้ดูแลตนเองที่บ้าน ไม่ต้องมาโรงพยาบาล ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ โดยการผลิต CM/CG จึงมีความสำคัญ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

กองทุนสุขภาพระดับพื้นที่เทศบาลเมืองปัตตานี

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น

(นางอมมีกรือชม อับดุลฮานุง)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายวันมูฮำมัดรูสดี เจาะอาแวง)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นางอุษา เบ็ญจลักษณ์)
สาธารณสุขอำเภอเมืองปัตตานี
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม